



# โรงเรียนวัดกรอกยายชา

*(โรงเรียนอีโคสคูลปี ๒๕๖๐)*

โรงเรียนวัดกรอกยายชา ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ ๔ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖



## ผลการดำเนินงานตามพันธกิจโรงเรียนอีโคสคูล

### **พันธกิจที่ ๑ : นโยบายสิ่งแวดล้อมศึกษาและโครงสร้างการบริหารจัดการ**

โรงเรียนได้ดำเนินการกำหนดนโยบายของโรงเรียน ดังนี้

วิสัยทัศน์ คือ โรงเรียนวัดกรอกายชา มีคุณภาพเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีสุขภาพดี ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีการกำหนดนโยบายของโรงเรียน เพื่อให้มีการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม (ไม่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ชัดเจน)

### **พันธกิจที่ ๒ : การจัดการกระบวนการเรียนรู้**

การจัดการกระบวนการเรียนรู้ ๗ ขั้นตอน โรงเรียนสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนในรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปในแนวทางของการจัดการสิ่งแวดล้อม และเสริมทักษะในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้แก่ครูผู้สอน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน มีการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมโดยทดลองในรูปแบบของกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้



### **พันธกิจที่ ๓ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน**

โรงเรียนมีระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยโรงเรียนนำมาจัดการกระบวนการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการชีวิตประจำวัน เช่น

๑. การคัดแยกขยะ
๒. การประหยัดน้ำ
๓. การประหยัดพลังงาน
๔. การปลูกพืชท้องถิ่นในโรงเรียน
๕. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงเรียน

(ไม่มีการนำสิ่งแวดล้อมศึกษาเข้ามาเชื่อมโยงมากนัก)



### **พันธกิจที่ ๔ : การมีส่วนร่วมและเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา**

โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ (ต้นสังกัด) ภาคธุรกิจในพื้นที่ (สมาคมเพื่อนชุมชน) ในการเข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียน และสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ จากสมาคมผู้ประกอบการและชาวชุมชน